



ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/ ๑๐๕ ๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรการทางการควบคุมโรค ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาด
ของโรค ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหลายด้านมากขึ้น ประกอบกับมาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่มีหลายกิจการ
ต้องหยุดบริการหรือลดแรงงาน ทำให้รายได้ของสมาชิกในครอบครัวลดลง ทำให้กลุ่มบุคคลและครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น มีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงต่อกันมากขึ้น ความละเอียดตามเอกสาร ใน QR code
ด้านล่าง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว จึงกำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเว้นระยะห่างทางสังคม และเพิ่ม
การเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม
คำถามในการคัดกรองผู้เข้ารับบริการทุกคน จำนวน ๒ ข้อคำถาม คือ ๑. ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่านเคยได้รับหรือกำลังประสบปัญหาการใช้ความรุนแรง ใช้หรือไม่
๒. ตอนนี้ท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ใช้หรือไม่ หากตอบว่า ใช้ เพียงข้อใด
ข้อหนึ่งให้ประสานงานไปยัง “ศูนย์พึ่งได้” เพื่อประเมินความต้องการในระยะเร่งด่วน ความต้องการความปลอดภัย
และให้การช่วยเหลือ “ตามแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของกระทรวงสาธารณสุข” รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

๒. ให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบรายงานการ
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป เพื่อติดตามแนวโน้มของสภาพปัญหาดังกล่าว โดยส่วนกลางจะสรุปข้อมูลทุกวันที่ ๑ และ ๑๕
ของเดือน เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๔๑
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๔๐

